



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH

Lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương



Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Thái Thượng (Thái Thụy).

Năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QSQPĐP).

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân

chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo trong mọi hoạt động. Toàn Đảng bộ duy trì nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên; đồng thời, thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp đủ số lượng, chất lượng và

làm tốt công tác đảng viên. Ngoài ra, Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc

vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"... Trong năm, đơn vị đã hoàn thành rà soát, điều chỉnh bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2017, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan xây dựng hệ thống kế hoạch, văn kiện và các phương án phối hợp tác chiến với các lực lượng khác trên địa bàn, làm cơ sở để tổ chức thực hiện nhiệm vụ QSQPĐP. Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ hai huyện Đông Hưng và Kiến Xương. Chỉ đạo các huyện tổ chức diễn tập 70 xã và cụm xã có một phần thực binh theo các

(Xem tiếp trang 4)
TẮT ĐẠT

Thêm 18 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 13/10/2017, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 2121 và 2122 về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Theo đó, trong đợt này, Thái Bình có 1 mẹ được phong tặng và 17 mẹ được truy tặng. Cụ thể, huyện Tiền Hải có 1 mẹ được phong tặng, 1 mẹ được truy tặng; huyện Kiến Xương có 9 mẹ được truy tặng; huyện Thái Thụy có 4 mẹ được

truy tặng; huyện Quỳnh Phụ có 2 mẹ được truy tặng; huyện Hưng Hà có 1 mẹ được truy tặng. Đến nay, các huyện đã và đang triển khai tổ chức việc phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Việc tổ chức lễ phong tặng và truy tặng thể hiện sự tri ân những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, của những người mẹ Việt Nam vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.

NGUYỄN CƯỜNG



Niềm vui của mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Nhón, xã Việt Hùng (Vũ Thư) trong căn nhà khang trang do Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam hỗ trợ xây dựng.

► HƯNG HÀ

Triển khai Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Liên ngành Viện Kiểm sát - Công an - Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà vừa tổ chức triển khai Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại hội nghị, gần 100 đại biểu là điều tra viên, cán bộ điều tra, kiểm sát viên, kiểm tra viên, thẩm phán, thẩm tra viên và thư ký tòa án... được quán triệt, giới thiệu Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý; những điểm mới trong phần khởi tố, điều tra vụ án hình sự và phần truy tố trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; những điểm mới trong phần các tội phạm cụ thể của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm rõ hơn những điểm mới của các bộ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

NGỌC MAI

► THÁI THỤY

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm

Trung tuần tháng 12/2017, Công an huyện Thái Thụy đồng loạt ra quân tấn công truy quét tội phạm. Trong 3 ngày (16 - 18/12) đã khám phá 3 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, điều tra làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản của nhân dân, gọi hồi răn đe 13 đối tượng hình sự, ma túy, vận động 5 trường hợp giấu tên tại xã Thụy Trường, xã Thụy Tân giao nộp 1 khẩu súng tự chế, 1 viên đạn, 2 quả pháo sáng, 2 kiếm và 1 đôi cùn.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng, cùng với tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, Công an huyện Thái Thụy tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông dọc tuyến đường 37 thuộc địa phận xã Thụy Hà; thu 2 biển quảng cáo, 2 ô che. Cũng trong thời gian này, Công an huyện Thái Thụy chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm và tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

HOÀNG HƯƠNG
(Đài TTTT Thái Thụy)

► KIẾN XƯƠNG

Triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2018

Huyện Kiến Xương vừa tổ chức triển khai đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2018 đến đại diện các HTX, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ 37 xã, thị trấn.

Vụ xuân năm 2018, toàn huyện phấn đấu gieo trồng trên 11.400ha lúa, trong đó nhóm lúa chất lượng gạo khá từ 35 - 40%; nhóm lúa thuần năng suất từ 40 - 45%, còn lại trên 20% diện tích gieo cấy các giống lúa lai. Đối với lúa cấy gieo mạ non trên nền đất cứng từ ngày 1 - 8/2/2018; kết thúc cấy trước ngày 25/2/2018; đối với lúa gieo sạ gieo từ ngày 10 - 14/2/2018.

Cây màu vụ xuân bao gồm các loại cây trồng như ngô, lạc, đậu tương, khoai tây, các loại rau đậu, dưa bí với diện tích gieo trồng phấn đấu đạt trên 3.000ha; thời gian gieo trồng bắt đầu từ ngày 15/1/2018; cây màu vụ hè phấn đấu kết thúc gieo trồng trong tháng 5/2018 để tránh chèn ép lúa mùa; kết hợp các biện pháp kỹ thuật làm bầu, trồng xen, trồng gối để tận dụng thời vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được tiếp thu các nội dung liên quan đến việc sử dụng phân bón và công tác bảo vệ thực vật; những lưu ý khi phòng, chống bệnh lùn sọc đen... trên cơ sở đó chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện, phấn đấu giành vụ xuân thắng lợi toàn diện.

VŨ ĐÔNG
(Đài TTTT Kiến Xương)

VŨ THƯ

Giải tỏa 99,5% trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ



Các hộ dân ven quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn thị trấn Vũ Thư tự giác giải tỏa mái dứa.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, huyện Vũ Thư chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm giải tỏa các trường hợp vi phạm. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận

(Xem tiếp trang 4)

QUYNH LƯU

Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học

Trong tháng 11 và tháng 12/2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện Vũ Thư đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh tổ chức 35 cuộc tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho gần 21.000 cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn huyện.

Nội dung chính được chuyển tải tại các cuộc tuyên truyền là tình hình sử dụng thuốc lá trong nước và trên địa bàn tỉnh; tác hại của khói thuốc lá với sức khỏe con người; phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan; lợi ích của việc xây dựng môi trường trường học không khói thuốc từ đó thay đổi hành vi, từ bỏ việc hút thuốc lá trong những người đang hút thuốc. Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện Vũ Thư hy vọng sau các cuộc tuyên truyền, các thầy cô giáo, các em học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tích cực các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng trường học không khói thuốc.

HÀ DUNG

Trách nhiệm người làm báo với mạng internet

(Xem trang 3)



ĐÔNG HƯNG

Rau xanh được mùa, được giá

(Xem trang 2)

